



เดินหน้าบริการ 5 จี: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ต.ค.63 ที่ผ่านมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้นำเช็คเงินสดมาชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) หรือ 5 จี ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วงเงิน 1,920.64 ล้านบาท.

## จับตากระแส'พนันออนไลน์' ไล่ สกัด จับถึ ลดยอดชวนเล่น



"เสียงไซค" ความท้าทายที่อาจมาพร้อมความล้มเหลวในชีวิต "พนันออนไลน์" (Online Gambling) ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมแต่ด้วยช่องทางที่นับวันจะเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยมากขึ้นการปราบปรามจึงต้องปรับตัวให้เท่าทัน

คดีที่มีการออกหมายจับ นายแทนไท ณรงค์กุล พร้อมพวกหลังพบพฤติการณ์ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันผ่านเว็บไซต์หลายเว็บไซต์นับเป็นเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ที่สื่อเค้าขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องอีกหลายส่วนจุดกระแสรวมสนใจสภาพปัญหาการเล่นพนันออนไลน์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน



พล.ต.ต. พันชนะ

จาก ข้อมูลของ

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) พบว่าเฉพาะเดือน ต.ค. (วันที่ 1-27 ต.ค.) มีการจับกุมคดีพนันออนไลน์ได้แล้ว ราย มีผู้ต้องหา รวม 53 ราย ของกลาง 271 รายการ พื้นที่ถูกจับกุมประกอบด้วย จ.เชียงราย 1 ราย, นนทบุรี 1 ราย, กทม. 1 ราย, สมุทรปราการ 1 ราย, ชัยนาท 1 ราย และสงขลา 4 ราย

พล.ต.ต. พันชนะ มุขนารอด ผบ.ก.ส.ส.ต.ม.

ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปอส.ตร.เผยถึงแนวโน้มสถานการณ์ของพนันออนไลน์ว่าปัจจุบัน ดร.นำโดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.มีการทำงานร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม (ดีอีเอส) เปิดเพจอาสาจับตาออนไลน์ซึ่งพบว่าพนันออนไลน์มีจำนวนเรื่องร้องเรียนมากเป็นอันดับสองรองจากเรื่องความมั่นคง สำหรับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายแบ่งได้ 2 ส่วนหลักคือส่วนที่อยู่ต่างประเทศและอีกส่วนอยู่ในประเทศ



วิธีการทำงานของกลุ่มพนันออนไลน์

โดยหลักคือจะมีเว็บไซต์อยู่ประมาณ 4 เว็บไซต์ที่ใหญ่ที่เปิดให้เล่นในอากาศ และมีการถ่ายทำขึ้นมาว่ามีภาพพนันเช่น รูปแมงโต๊ะบาคาร์ว้โต๊ะแบล็คแจ็ก เมื่อทำเสร็จก็มีการปล่อยยูซเซอร์ (User) ออกมาให้ใช้กันใครสนใจก็ไปเป็นสมาชิกแล้วทางเว็บก็จะปล่อยตัวเว็บนี้ไปขายสมาชิกเพื่อรับส่วนแบ่งกันต้องเข้าใจว่าการพนันออนไลน์ไม่ได้ผิดกฎหมายในโลกลนี้ทั้งหมดเมื่อไม่ได้ผิดกฎหมายทั้งหมดส่วนของการทำบางส่วนมันเป็นเรื่องของกำรดำเนินกำรที่ทำได้ในโลกลนี้แต่มันผิดกฎหมายไทย ดังนั้นจึงต้องมีกำรกำหนดขอบข่ายกำรดำเนินคดีในไทยว่าใครบ้างเอากำรพนันออนไลน์ใช้ในประเทศไทย

สำหรับช่วงวัยผู้เล่นเท่าที่พบจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงกลางคนเป็นกลุ่มวัยทำงาน อาจมี

ส่วนของเด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบ้างอย่างไรก็ตามเบื้องต้นไม่สามารถระบุได้ชัดเจนเพราะขณะกำรทำงานพยายามเน้นไปที่เป้าหมายกำรเปิดเว็บไซต์ผู้ขายสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องกับการปล่อยให้มีกำรเล่นพนันออนไลน์ ส่วนสมาชิกที่เห็นจากภาพโปรไฟล์อาจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเสมอไปกำรดำเนินกำรที่ผ่านมานอกเหนือกำรจับกุมยังสามารถขยายผลจนสามารถปิดกั้นเว็บไซต์ไปแล้วเกือบ 1,000 เว็บไซต์ ขณะเดียวกันยังพยายามปิดกั้นในส่วนข้อความ (SMS) ที่ส่งออกไปชักชวนให้เล่นกำรพนันออนไลน์ด้วยกำรกำรจับกุมที่ผ่านมามีหัวหน้าชุดปฏิบัติการ

การ ศปอส.ตร.ระบุพบยอดเงินหมุนเวียนในเว็บไซต์พนันออนไลน์สูงหลักหมื่นล้านบาทโดยกำรสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดในโลกออนไลน์นั้นในส่วนของการตำรวจจะมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในกำรท่องโลกไซเบอร์และสืบสวนทางโลกอินเทอร์เน็ตได้ ขณะนี้มีบุคลากรเฉพาะส่วนที่ ผบ.ตร.มอบหมายไปแล้ว 41 คนแบ่งเป็นฝ่ายเทคนิคด้านสืบสวน ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำรกำรกระจายเสียงกำรโทรทัศน์ และกำรกำรโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามกำรฟอกเงิน (ปปง.) ตลอดจนจนท.กำรเพื่อทำงานร่วมกับกระทรวงดีอีเอส และมีชุดปฏิบัติการ ศปอส.ตร.ที่ตั้งขึ้นมามากกว่า 140 คน

ตามกฎหมายกำรพนันผู้ให้เล่นและผู้เล่นมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 3 ปี ปรับ

ตั้งแต่ 500-5,000 บาท

(พ.ร.บ.การพนันมาตรา 12 ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อชวนประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตหรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนไปจนถึง 3 ปีและปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท)

ทั้งนี้ทั้งนี้ทำด้วยการฝากเตือนไปยังประชาชนว่าพนันออนไลน์คือการพนันรูปแบบหนึ่งที่มีกับยุคสมัยและกฎหมายไทยไม่เคยอนุญาตให้เล่นได้ ดังนั้นขอให้ช่วยกันสอดส่องเพราะตำรวจจะกวาดล้างและปราบปรามอย่างเด็ดขาด.

ทีมข่าวอาญากรรมรายงาน  
crimedn@dailynews.co.th



# เรียงคน มาเป็นข่าว



●...พินัยกรรมการเมือง บันทึกร่วมรัฐสภานัดพิเศษ **'บิกตู'-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** ยืนยัน แก้วรัฐธรรมนูญ วาระ 1-2-3 ปิดจ๊อบธันวาคมก่อนสิ้นปี เร่ง ยึกอีกฉบับคู่จิ้น ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ลับดาหน้า เข้าสภาเปิดชิงสมัยประชุม สามัญ จัดของรองรับ นำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ทำประชามติตามขั้นตอน ถ้าคำมั่น ลั่นดัง กลางวง ส.ส.-ส.ว. ในท่ามกลางสักขีพยานหน้าจอทั้งประเทศ สามารถ ลดทอนปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ เกมเตะถ่วง ส่งสัญญาณไม่จริงใจก่อน หน้านี้ ย่อมเป็นบทเรียนสำคัญ สำนวนไทย ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา ควรแก่ การมอบให้รัฐบาลเป็นที่ยิ่ง

●...แก้วรัฐธรรมนูญ ทางออกดีที่สุด ปลดล็อกวิกฤตชุมนุม ที่พันธกัน เวลานั้น ปลายกันยาฯ ล่วงเข้าตุลา ทะลุพุดศึกษา เวลานี้ ยังเป็นคำถาม ลดลูกฮือขับไล่นายกฯ ให้เหลือเพียง **เผ่าติดตาม แก้วตามสัญญา ตรงตามพูด และเกาะติดเนื้อหาให้อยู่ในกรอบเรียกร้องได้หรือไม่** เนื่องจากสถานการณ์ ชุมนุมมีพัฒนาการ ยกกระดับเงื่อนไข-วัน ทูท ตรี โพรว์ โพรว์-เพลงรัก แปลง เป็นเพลงไล่ ชิกซ์ เซเลน เอท โนท์ เท็น ...ฮิตถึงในสภาร้อนถึงประธานต้อง จัสมาชิก ถอนคำพูดวุ่น ซี้เข้าชายเสียดสี แต่นอกสภา ไม่มีที่ท่าหยุดร้อง

●...อาฟเตอร์ซ็อก ส่งท้ายปิดสภา นายกฯเผยกันบั้งหัวใจ **ไม่เคยยึดติด ตำแหน่ง แต่ไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัว หนีปัญหา บอกให้รู้ชัดยิ่งกว่าชัด ไม่ ยุบ-ไม่ออก** ตอบ มีอบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เคลื่อนไหว ย้ำจุดยืนต้อง สละเก้าอี้เท่านั้น ที่ต้องจับตา ก็สถานีต่อไป เมื่อข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบ สนองสักเรื่อง ไล่จากพื้นๆ ง่ายๆ อย่าง ยุติดำเนินคดีกับทุกคน ยันเรื่องยากอีก เลเวลไซก็อก มีอบ-แนวร่วมเครือข่าย จะคิดอ่าน เดินต่อพิฆาตชนเข้มขันรูป แบบไหน ล้วนนำไฟกัลติดตาม **รวมความถึง 'บิกตู' จะอัดทนกันั้น มีโอเดียใหม่ จัดการแก้ปัญหา ที่มีอบรับได้ยอมสลายตัวเองอย่างไร** นอกจากขอให้ไว้ใจ ในสถานการณ์ที่ดูเหมือน มุขการเมืองในระดับชั้นธรรมดานี้ เอาไม่อยู่เสียแล้ว

●...**29 ส.ส.รัฐบาลโล่ง รอดปมถือครองหุ้นสื่อแยกแวง** ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเรียบร้อย สถานภาพความเป็นผู้แทนยังอยู่ ส่วนอีก 3 ไม่ต้อง ดีความ พ.ต.ท.ไวพจน์ อารณรัตน์-ม.ร.ว.จตุรงค์ โสมกุล และ สมเกียรติ ศรีลัมภ์ ศาลจำหน่ายคำร้อง เหตุมิได้เป็น ส.ส.ขณะนี้ ขณะที่ปีก ฝ่ายค้าน ก็หลุดเกือบยกพวก ตกเก้าอี้แค่รายเดียว **ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์** คดีคนละครึ่ง 32:32 นี้ เท่ากับว่า ฝ่ายค้านขาดทุน 1 เก้าอี้ ก้าวไกลเลื่อนปาร์ตี้ ลิสต์ไม่ได้ เนื่องจากศาลสั่งยุบอนาคตใหม่สังกัดเมื่อครั้งลงเลือกตั้งแต่แรก จึงไม่มีรายชื่อในบัญชีลำดับถัดไปให้เลื่อนขึ้นมาสืบแทน

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: เสาร์ 31 ตุลาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15574

Col.Inch: 44.88

Ad Value: 69,564

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 208,692

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

- ...แก้อื้ออิมติดกรมชลประทานว่าง วุ่นไม่เลิก **เฉลิมชัย ศรีอ่อน** ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดัน **ประพิศ จันทร์มา** นั่งตามการสรรหา แต่ติดเงื่อนไขขอยกเว้นกรวบ ควบคุมบริหารข้ามพรรค **ดันรองฯอีกคนเสียบ แก้อื้อไม่เลิกเรื่องใหญ่ ปิดกันให้แซด** เรื่องกินแหนงแคลงใจ รอยปริพรรคร่วมรัฐบาล
- ...แก้อื้อ 7 อรหันต์ กสทช.หอมหวาน ปิดกล่องรับสมัคร นายพลทหาร ตำรวจ คนดังแวดว่งต่างๆ ตบเท้าชิง 80 คน **ดันคุ้มครองผู้บริโภค หรือส่งเสริมสิทธิ และเสรีภาพประชาชน สูงสุด 21 คน** รองลงมาสาขากฎหมาย 14 ราย อันดับสามด้านวิศวกรรม 12 คน คู่เทียบ-คู่เปรียบเยอะจริง แต่ว่ากันว่า วอล์กอินไม่มีตัว อย่าหวัง

ปักหมุด



●...การเมืองไทยยังส่อวิกฤติ งานความเดือดร้อนชาวบ้านทั้งไม่ได้ “สาวแคมป์” กุลลีน นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ร่วมกับผวจ.ข้าราชการท้องถิ่น จ.ราชบุรี มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขัง เนื่องจากพายุดีเปรสชันที่ผ่านมา ประกอบกับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเอ่อล้นตลิ่งส่งผลน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองส่วนเกษตรเตรียมสำรวจช่วยเหลือเยียวยา... ● ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ อภิปรายคุ กรีดเลือดกัน ในสภา อีกรายที่มีอาการลงแดง น่าจะเป็น “เดอะลิก” เทพไท

เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว เข้าห้องประชุมรัฐสภาไม่ได้ แต่ก็ยังมาเดินป่วนเบี่ยนที่รอบๆห้องประชุมรัฐสภาทั้ง 2 วัน เหมือนเสื่อติดจั้น เปรี้ยวปากอยากโชว์ว่าทะวาที่... ● คนดังตบเท้าสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กสทช.กันเป็นโขยง โดยใน 80 รายชื่อน่าสนใจ อย่าง “บิกอั้น” พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา อดีตเลขาธิการ สมช. ขอผันเปลี่ยนไฟล์ไปต่อใน งานนี้ รวมทั้ง “เสธ.ไก่อู” พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และมืองานสำคัญประมวล 5G “ฐากร ตัณฑสิทธิ์” อดีตเลขาธิการ กสทช. ส่วนใครจะเข้าป้ายต้องลุ้น... ●





หลังจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 7/2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อปีก่อน ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ 1.ให้ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช.ไว้ก่อน จนกว่าจะมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์การ จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม หรือ พ.ร.บ.กสทช. ฉบับใหม่ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาบังคับใช้

2.กรณีที่มีการสรรหา กสทช.ต้องพ้นจาก ตำแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ให้ กรรมการที่พ้นจากหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ได้จนกว่าจะมี พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ หรือ จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น และ 3.กรณีที่มีการสรรหา กสทช.พ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุอื่น นอกเหนือจากอายุครบ 70 ปี ให้กรรมการ กสทช.ที่เหลืออยู่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ต่อไปได้ ส่งผลให้ชุดปัจจุบันดำรง ตำแหน่งยาวนานถึง 9 ปี

ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญ จึงลุย พิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กสทช. แล้วเสร็จ

# เกาะติด80ผู้ทำชิง 7เก้าอี้'กสทช.'



เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ขณะนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2564 **'พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์'** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะประธาน เผยว่า แก์ไช่ร่าง พ.ร.บ.กสทช.เดิมที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการไว้ค่อนข้างมาก อาทิ องค์ประกอบของคณะกรรมการ กระบวนการสรรหา อำนาจของคณะกรรมการสรรหา และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร เพื่อแก้ปัญหาการสรรหา กรรมการ กสทช.ในทางปฏิบัติ และเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ซึ่งโครงสร้าง กรรมการ กสทช. ภายใต้ พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ จะมีกรรมการเชี่ยวชาญ 5 ด้าน แบ่งเป็นด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้านละ 1 คน และด้านอื่นๆ ที่ครอบคลุมความต้องการตามพันธกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ จำนวน 2 คน ทั้งยังปรับปรุงการเทียบเกณฑ์คุณสมบัติของตำแหน่งอาชีพในภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนได้มาตรฐาน และลดข้อก้ำกัณฑ์จำนวนปีของประสบการณ์บริหารงานเฉพาะทางหลายด้านลง เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถและอายุงานเฉพาะด้าน 10 ปีขึ้นไปสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้

นอกจากนี้ ยังแก้ไขช่วงเวลาในการดำรงตำแหน่งต่อการสมัคร เพื่อรับการแต่งตั้งใหม่หรือพ้นจากตำแหน่งของกรรมการชุดเดิม

หาก พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ประกาศใช้ เพื่อให้เป็นธรรมต่อสิทธิของผู้ดำรงตำแหน่ง และเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน พิจารณานโยบายต่างๆ ในช่วงรอยต่อของการบังคับใช้

"ขอให้อ่างใจว่าร่าง พ.ร.บ.กสทช.ที่มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมนี้ เมื่อผ่านสภาแล้ว จะบังคับใช้เพื่อเลือกกรรมการ กสทช.ชุดใหม่ทันที และจะยังประโยชน์ต่อทิศทางนโยบายและการดำเนินงานของ กสทช.ต่อไป" พุทธิพงษ์ ระบุ

ขณะที่ พ.ร.บ.กสทช.ฉบับเดิม ที่ใช้ในการสรรหา กรรมการ กสทช.ชุดชั่วคราว ซึ่งปิดกล่องไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยแต่ละด้านมีบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในแวดวงโทรคมนาคมและที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจยื่นใบสมัคร จำนวน 80 คน

อาทิ **พล.อ.อ.มานิต วงษ์วาทย์** อดีตผู้อำนวยการทหารอากาศ, **พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด** อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์, **นายฐากร ตัณฑสิทธิ์** อดีตเลขาธิการ กสทช., **พล.อ.ท.ดร.ธนพันธ์ุ หรรษาเจริญ** รองเลขาธิการคณะกรรมการ กสทช., **นายก่อกิจ ด้านชัยวิจิตร** กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท), **ผศ.ดร.ภักดี มนะเวศ** รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์, **นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา** เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.), **นายรักษเกษร แฉ่ฉาย** อดีตเลขาธิการสำนักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน, **พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษม** อดีตรองผู้อำนวยการทหารสูงสุด และกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง, **นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์** ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และ **พล.ร.อ.ทวิวุฒิ พงศ์พิพัฒน์** อดีตรองผู้อำนวยการทหารสูงสุด เป็นต้น

หลังจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม เมื่อได้รับผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร และจะเชิญผู้สมัครมาแสดงวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้สมัครเพื่อนำมากำหนดทิศทาง หรือเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.ต่อไป

ด้าน **นายสืบศักดิ์ สืบภักดี** นักวิจัยโทรคมนาคม สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้เคยยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหา กรรมการ กสทช. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) กล่าวว่า สำหรับรอบนี้ที่ใช้ พ.ร.บ.กสทช.เดิมในการสรรหา ส่วนตัวพิจารณาแล้วว่าด้วยคุณสมบัติและปัจจัยอื่นๆ ยังไม่สนใจที่จะยื่นใบสมัคร แต่คุณสมบัติของ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ค่อนข้างมีความน่าสนใจ เพราะน่าจะใช้ไปอีกหลายปี ประกอบกับน่าจะเป็นห้วงเวลาของการสรรหากรรมการ กสทช. ในยุคเปลี่ยนผ่าน ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัยหนึ่งที่เร่งให้เทคโนโลยีโทรคมนาคมหลายตัวเกิดขึ้น ฉะนั้นใน



อนาคตการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม อาจต้องเกี่ยวพันกับหลายเรื่อง อาทิ การ รักษาพยาบาล ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) หรือกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่แค่กิจการ โทรคมนาคม ดาวเทียม แต่รวมถึงการขนส่ง การเกษตรด้วย ซึ่งหวังว่า ไม่ว่าคุณสมบัตินี้จะ ออกมาก็ตำแหน่ง หรือมีตำแหน่งใดบ้าง จะ ต้องตอบโจทย์ต่อการพัฒนาประเทศในเชิง เทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับที่มีกระแสข่าวว่า กรรมการ กสทช. หลังการสรรหานี้จะเป็นชุดชั่วคราว แต่ใช้ตลอดไป นายสืบศักดิ์กล่าวว่า อาจจะ พุดยาก เพราะในแง่ของกฎหมายย่อมเขียน กฎหมาย หรือใช้บทเฉพาะการหรือบทวัน วรรค จึงขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศ มากกว่าว่าจะทำอะไร ซึ่งข้อเท็จจริงหาก บอกว่า พ.ร.บ. ฉบับใหม่ออกมาแล้วใช้ได้ ทันทีก็ย่อมได้ ซึ่งกฎหมายเขียนเปิดช่องไว้ เป็นเรื่องปกติ จึงขึ้นอยู่กับผู้นำตัวกฎหมาย หรือ พ.ร.บ. ไปใช้มากกว่า มีวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ในการใช้บทบัญญัตินั้น ใช้อย่างไร จะใช้แบบชั่วคราว หรือจะใช้ แบบยาวนาน ดังนั้นยังไม่อยากให้ตั้งแง่ที่ ลายลักษณ์อักษรของกฎหมาย แต่ควร พิจารณาหรือให้ความสำคัญกับการนำไป ใช้มากกว่า

“มีความเป็นไปได้ว่า กรรมการ กสทช. หลังการสรรหานี้จะได้บุคคลที่อยู่ในแวดวง กสทช. เดิม แต่อาจไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งก็ต้อง

เปิดใจกลางๆ ว่าอาจจะเห็นคนที่เราเคยเห็น และมีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือมีความ เข้าใจในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการ โทรคมนาคมเข้ามาครั้งหนึ่ง และเป็นกรรม การใหม่ๆ อีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ ยังไม่อยาก ให้ตั้งธงว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวง กสทช. เดิมทั้งหมด หรือคนใหม่ทั้งหมด แต่ส่วน ตัวเชื่อว่าจะมีทั้งเก่าและใหม่รวมกัน ซึ่ง หากเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวง กสทช. เดิม ก็จ ะรู้ถึงปัญหา เพราะเคยฝ่าฟันกับปัญหามา ก่อน ประกอบกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ต้องอาศัยหลายอย่าง ทั้งกฎระเบียบ การขอ ความร่วมมือ การเร่งรัด การเข้าใจธรรมชาติ ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม หากได้ผู้ที่มี ประสบการณ์ หรือผู้ที่อยู่ในแวดวง โดย เฉพาะในแง่ของการเป็นองค์กรกำกับดูแล ก็จะเป็นผลดี ส่วนคนใหม่ ก็จะได้มุมมอง ในมิติใหม่หรือกิจการใหม่ๆ ซึ่ง กสทช. ก็มีพันธกิจเพิ่มขึ้น อาทิ เรื่องดาวเทียม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงอยากให้มองมุม ที่ผสมผสานกัน ซึ่งส่วนตัวยุบายให้มีทั้ง เก่าและใหม่ผสมกัน เปิดใจและรับฟังการ ทำงาน เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมาก กฎ ระเบียบต้องเปลี่ยนให้ทัน หรือก้าวหน้ากว่า เทคโนโลยี เพราะไม่อย่างนั้นก็จะล้าหลังอยู่ ตลอด” นายสืบศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

หลังจากนี้ต้องเกาะติด 80 รายชื่อ ที่ลงสมัคร ว่าชื่อไหนจะเข้าวินคว่าแก้วอี กรรมการ กสทช. ที่มีแค่ 7 ที่นั่งเท่านั้น



ยินดี ไพรัช วรปานี กรรมการผู้จัดการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ชาตรี สุวรรณิน รักษาการรองอธิการบดีสูงสุดโอกาสได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่เนติบัณฑิตสภา โดยมี อรรถพล ใหญ่สว่าง ประธาน ก.อ., สิทธิชัย ทนินช้อน รักษาการรองอธิการบดีสูงสุด, ขาดิพงษ์ จีระพันธุ์ รักษาการรองอธิการบดีสูงสุด, กิตติ ไกรสิงห์ กรรมการผู้จัดการ และ ประสาน ทัตถกรรม กรรมการผู้จัดการ ร่วมยินดี ที่ สนง.อธิการบดีสูงสุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563